

KONRÃN KIS WOL
JONAU Ở RƠGƠI PINDỜN MỠYA GỄH NGÃN.
Chuyện khó tin nhưng có thật.

Jonau gễh dũl nã cau nễh chớt mơ nễh tộp bớ tam bớta bớc, lờc gen kis wol lãh jonau ở rợgơi gễh tam dờnia do, gen tàng do lãh jonau ở rợgơi làng pindờn tam bớta kis kờn bớnus he.

Chuyện một người đã chết và đã tống táng trong mồ mả, nhưng sau đó sống lại là chuyện không hề có trên trần gian này, nên đây là một chuyện không thể tin được trong hoàn cảnh của con người chúng ta.

Mỡya jonau ở rợgơi pindờn jãt gùng dà kờn-bớnus do gen wol gễh ngãn tam gớnãp-gớnoar Yàng dờ.

Nhưng chuyện không thể có theo đường lối của con người thì lại có thật trong quyền năng của Thiên-Chúa.

Dilãh bol he pindờn Yàng tờm-gớnrớh rợgơi lờh jờh alã bớta Khai kờn, gen ở kalke làng he in pindờn Konrãn Jesu nễh kis wol bớh bớta chớt.

Nếu chúng ta tin rằng Thiên-Chúa toàn năng làm được mọi sự Ngài muốn, thì chẳng có gì khó khăn để tin rằng Đức Giêsu đã chỗi dậy từ cõi chết.

Hờ lãh đờs jãt gùng dà bớta pindờn.

Đó là xét theo lý lẽ đức tin.

Mỡya he kờn-bớnus, gùng dà bớta pindờn dờ lãh gùng gờ dờ, dờn dờp gùng dà hồ gen gờ jời bớta ngãn ngờn hồ pal lãh bớta ngãn ngờn nờn-cờ.

Nhưng chúng ta là con người, lý lẽ đức tin là chuyện của nó, chấp nhận lý lẽ ấy thì đòi hỏi sự thật ấy thì phải là sự thật chắc chắn.

Gờ pal gễh cau lờh cớng ngãn ngờn, gít be lời gen đờs behờ, gờ be lời gen yal behờ sớ.

Nó phải có chứng nhân chân thật, biết sao nói vậy, thấy cái gì thì kể lại cái ấy, không thêm không bớt.

Dilãh jời cớng tàng Srã-goh gen gễh tớl cớng tàng, Konrãn nễh đờs jo đờ Khai rợp kis wol, mơ dilãh cớng tàng bớh cau tờt iãt mắt sờn gen krung gễh tớl sớ, hồ lãh alã cau ùr ngai do nễh gờ mơ mắt iãt mơ tờt Konrãn nễh kis wol ngãn.

Nếu chúng ta tìm kiếm lời chứng Kinh Thánh thì đủ lời chứng, đó là Chúa đã nhiều lần nói rằng Ngài sẽ chịu đau khổ, chết và sống lại. Nếu là lời chứng bởi những người mắt thấy tai nghe thì cũng có đủ, đó là những chị phụ nữ đã thấy tận mắt nghe tận tai Chúa sống lại thật.

Kơnrãñ Jesu nẽh kong chõt mớ kis wớl ngãn, hỡ lãh bớta kỡnờm jỡh alã cau in, mìnđ cau lới ở pindờn gen ở rớgới đờp bớta chờ hờp do.

Chúa Kitô đã chịu chết và đã sống lại thật, đó là niềm hy vọng cho tất cả mọi người, chỉ những ai không tin thì không muốn đón nhận niềm vui này.

Gẽh rà bớta lỡh gớs bớta moãt jrùng mớ gớplỡ nùs tam dõnia do, tài bỡh alã bớta hỡ dũt-ndớl gớtrỡnh kờn-bõnus, mớya Kơnrãñ Jesu kis wớl lãh àng bớta kỡnờm dẽ, rớgới dong kờn-bõnus in lĩk klãs bỡh gùng tũs mớ bớta chõt rài rài.

Có nhiều chuyện mang lại nỗi buồn và thất vọng trên thế giới này, vì những điều ấy cuối cùng làm cho con người bị huỷ hoại, nhưng Đức Giêsu phục sinh là ánh sáng của niềm hy vọng, có thể giúp cho con người bước ra khỏi tội lỗi và sự chết muôn đời.

Lm. Fx. K'Brel